



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี อำเภอไทรบุรี จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐

ที่ ศก ๐๙๓๒/ ๑๕๑

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอไทรบุรี

ที่มา

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามกรอบแนวการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี จึงได้มี
การติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางดังกล่าว รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
พบว่า ยังไม่พบปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน แต่อย่างใด

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน




(นายภาสกร อุ่นคำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายนายสุริยนต์ หล้าคำ)

สาธารณสุขอำเภอไทรบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี จังหวัดศรีสะเกษ วัน/เดือน/ปี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Link ภายนอก ไม่มี หมายเหตุ เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรบุรี http://www.pribungsso.org	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล  (นายวัชรินทร์ พันแก่น) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุริยนต์ หล้าคำ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอไทรบุรี
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายภาสกร อุ่นคำ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔	